


GUNKUL – ลุ้นการกลับมายาวๆ



🕒 พฤษภาคม 31, 2019 📍 THIDARAT HENPROM 📍 กระดานเขียน, บาดตาเขียน 📌 GUNKUL

 Facebook
  Twitter
  Google Plus
  Line

ที่มาที่ไป... อารมณ์ตลาดแบบนี้ หลากๆ ท่านก็บอกตรงๆ เลยว่า “อยากกลับมาดีกว่า” ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้บ้างแล้วในบทก่อนๆ ว่า ถ้าจะให้เรียกชื่อหุ้น หรือ มีหุ้นดี มาแนะนำ ไม่ว่าหุ้นนั้นๆ จะเอามาจากไหน พื้นฐานดีฯ ยังไง... คำตอบของท่านก็อาจจะบอกว่า ขอผ่านไปก่อน ขอรอก่อน ขอดูอีกนิด แม้ว่าจะมีหุ้นบางตัวในตลาดวิ่งขึ้นดีฯ หรือขึ้นต่อเนื่องก็ตาม ครั้นจะให้เข้าซื้อในตอนี้ ก็เกรงว่าจะสายไป... ก็จริงอยู่ครับ ตลาดไม่ชอบอะไรที่ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน การขึ้นดีฯ ของหุ้นบางตัว มันก็อาจจะไม่ตีเสมอไป หรืออาจจะดีแค่วันสองวัน แล้วก็หายไปจากหน้าจอ เราเข้าไปติดแล้วนี่สิ จะออกยาก หรือ ออกก็เจ็บตัว การเลือกที่จะ Wait & See ของนักลงทุนบางท่าน ก็เลยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่า... ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว มาว่ากันถึงแนวโน้มตลาด หรือ SET Index กันเสียหน่อยเป็นไร... ถ้าจะเอาระยะสั้นก่อนเลยนั้น เหนือเมฆว่า ระดับ 1620-1618 นี่แหละนะ มีนัยสำคัญในช่วงนี้เลย การจะหวังทางขึ้น หรือ ขึ้นได้อีกสักรอบนั้น ก็ต้อง ไม่ต่ำกว่าระดับนี้จะดีกว่า แม้ว่าการขึ้นที่จะเห็นนั้น จะยังเป็นการขึ้น ในแนวโน้มขาลงอยู่ก็ตาม แต่ก็ยังจะดี เสียกว่าจะแกว่งแถวๆ นั้นๆ การแกว่งแถวๆ นั้นๆ จะเรียกว่า เสียวสันหลัง อาจะหลุด 1620-1618 ลงไปแถวๆ 1600+/- อีกครั้งได้ ซึ่งการลงไปทดสอบ 1600+/- อีกครั้งนั้น สัญญาณเทคนิคบางอย่างเครื่องมือ จะบอกว่า แนวโน้มมีความเสี่ยงนะ ที่จะหลุด 1600 เอาได้... แล้วถ้าหลุด 1600 อีกเนี่ย แนวโน้มใหญ่ อาจจะมีปัญหาได้ ก็เรียกว่า หลุด Trend ใหญ่นั้นแหละ... ดังนั้น วันนี้นั้นจนถึงสัปดาห์หน้า จับตาดูกันดีฯ ครับ

ดูตามเกม... ไม่ต้องกล่าวถึงรูปแบบการเล่นในระหว่างวันอะไรมากมาย เรียกว่า ถ้าไม่ชัด ตัวนี้ถือว่าจับยากพอสมควรว่าจะเอาอย่างไร... จึงเป็นอันว่าต้องเล่นเกมตามกราฟกันก่อน แบบมีทางหนีเพื่อไว้

แนวรับ : ... 2.98-2.92 หรือ ยืน 3.0 (ต่ำกว่า 2.88 ไม่สวย)

เป้าหมาย : ... 3.30-3.50 คือพื้นที่การขาย เสนอเบงกั๊งกำไร



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GUNKUL... จริงๆ จะว่าไปแล้วนั้น ลอง เข้าไปดูที่กลุ่มเส้น MA. ทั้งหมดก่อน หรือ เส้น MA. ที่เราใช้เป็นรูปแบบของการจับกระทิง... เราจะเห็นว่า เริ่มมีการเรียงตัวของกระทิงใน MA. แล้ว หรือ จะเอาอีกหน่อย ให้อินระดับ 3.00 ได้อย่างมั่นคง เราจะ บอกว่า ที่ระดับ 3.00 นั้น เกิดการเรียงตัวของเส้น MA. จนเป็น Bullish Pattern แล้วนั่นเอง เป้าหมายในระยะ กลางๆ ขึ้นไป จึงจะหวัง 6.00 (รอซัดๆ อีกระยะก็ได้)... ส่วนใน ภาพนี้ เป็นรูปแบบของ การแกว่งตัว ที่ราคาได้ ผ่านแนวต้านสำคัญมาได้ เรียกว่า หากไม่ลงมาต่ำกว่า 2.88 หรือ หลุด 2.80 ลงมาอีกทีล่ะก็ เราจะหวัง การขึ้น ได้ถึงระดับ 3.5 กันเลย หรือ พื้นที่ 3.3-3.5 หวังได้

Facebook

Twitter

Google Plus

Line

Related Posts